

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เพราะเมตตาสงสาร

โรงพยาบาลแวงน้อย เราให้รถเขาคันหนึ่ง ได้รถมาแล้วหมอบขี่เองออกมาถนนใหญ่ ยังไม่ถึงถนนใหญ่ซี พอออกมารถมอเตอร์ไซด์มาข้างหน้า มอเตอร์ไซด์ตกหลุม รถยนต์ก็จะไปชนมอเตอร์ไซด์ ระเบิดเลยไปชนต้นไม้ พอตีหมอกก็เลยตาย ใ้้นั้นตกหลุม มอเตอร์ไซด์ตกหลุม รถไปนี้จะไปชนกับมอเตอร์ไซด์อีกละ เลยต้องหลีกเลี่ยงไปชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า หมอบตาย พอทราบอย่างนี้เราก็เลยบอกเอาคันใหม่ให้ทันทีเลย ซื้อคันใหม่ให้เลย คันนี้ให้เอาไปซ่อม ซ่อมแล้วก็เอาไปใช้ที่โรงพยาบาล ดูเหมือนเป็นแวงน้อย หมอบขี่ออกมาเอง หลุมมันอยู่กลางถนน มอเตอร์ไซด์ขับไปก็ไปตกหลุม รถหมอนี้ไปก็จะไปเหยียบไปทับมอเตอร์ไซด์เข้าไปอีกเลยหลีก พอหลีกก็ไปชนต้นไม้ พอตีหมอกก็เลยตาย ที่มันตกหลุมมันตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ แต่หมอนั้นตาย เราสลดสังเวชนะ คือหาหมอนี้หาได้ยาก ไม่ใช่เล่นๆ หาหมอบหาได้ยาก ทราบอย่างนั้นปั๊บเราก็สั่งรถคันใหม่มาให้เลย เอาคันนี้ไปซ่อมแล้วทางโรงพยาบาลเอาไปใช้ ใช้ทางไหนก็ได้แล้วแต่เถอะ นี่แวงน้อย แวงน้อยก็ช่วย แวงใหญ่ก็ได้ช่วยโรงพยาบาล

ช่วยโลกจนไม่มีอะไรจะช่วยแล้วเรา จะให้เราทำอะไร วันหนึ่งๆ มาติดต่อขอด้วยความจำเป็นๆ มาก เราก็ช่วยอุโถจนไม่มีอะไรจะให้ เราตั้งใจเสียสละจริงๆ ให้โลกด้วยความเมตตาส่วนๆ เราไม่หวังอะไร ด้วยความเมตตา เพราะฉะนั้นจึงว่าสมบัติปัจจัยอะไรในวัดนี้อ่ามาถาม บอก เราบอกว่าอย่ามาถาม ถ้าจะพูดออกมาให้มาให้ถึงถูกเราว่า ก็มันจนตรอกตลอดเวลา ช่วยอยู่อย่างนั้นตลอด

เมื่อวานเอาของไปโรงพยาบาลโขงหลง ต้องไปเรื่อยโรงนั้นๆ เอาของไปหุ้มให้ๆ ไม่พออยู่พอกินโรงพยาบาล จนเต็มทีนะ เราไปโรงไหนเราก็ให้ โรงละสองหมื่นๆ เราเห็นไหมละชนของเข้าส่วนรวมๆ เราไม่ได้เอาออก มีแต่ชนเข้าตลอด ช่วยตลอด การแนะนำสั่งสอนก็ทั่วประเทศ มีเทพหรือวิฑูของเราช่วย วัดอุลิ่งของเงินทองก็ช่วยเข้าไปแล้ว ทองคำดูเหมือนเข้าถึงคลังหลวงแล้วตั้งหมื่นกว่ากิโลนะ นี่ละช่วยอย่างนี้

เราไม่เอาอะไร ความเมตตาสงสาร ที่ตะเกียกตะกายไปทุกวันๆ นี่เพราะเมตตาสงสาร พออุโถไปได้ก็อุโถไป วันหนึ่งไปโรงหนึ่งๆ ไปทุกวันๆ ไปช่วยโรงพยาบาล ไม่พอกินพอใช้ ไปช่วยแล้วก็ให้โรงละสองหมื่นๆ ไปเรื่อยๆ อย่างนั้นละ จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*
พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ